



ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวมากขึ้นตามการผลิตน้ำตาล สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรกลับมาหดตัวตามผลผลิตอ้อยโรงงาน เป็นสำคัญ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ำตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเท่ากับเดือนก่อน โดยราคากลุ่มพลังงานปรับเพิ่มขึ้น ส่วนราคากลุ่มอาหารสดชะลอลง สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบางแต่ปรับดีขึ้น สะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ลดลง ด้านภาคการเงิน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามผลการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ในภาคเหนือ เป็นผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยปรับลดลง สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน และอัตราการเข้าพัก หดตัวมากขึ้นในทุกเครื่องชี้ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวสูงต่อเนื่อง ผลจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ผลจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้คนลดการเดินทางและกิจกรรมนอกบ้านตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้การใช้จ่ายหมวดบริการหดตัวมากขึ้น ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันขยายตัวได้เล็กน้อยในสินค้าจำเป็น ส่วนการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ขยายตัวได้จากปัจจัยชั่วคราวที่มีการเลื่อนส่งมอบรถยนต์มาในเดือนนี้ ตามความต้องการของธุรกิจขนส่งและลูกค้าเกษตรกรในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการใช้จ่ายในหลายหมวดที่ยังหดตัว ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านรายได้แรงงานนอกภาคเกษตรลดลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังอ่อนแอ

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน จากปัจจัยด้านผลผลิตสินค้าเกษตร ลดลงตามผลผลิตผลผลิตอ้อยโรงงานลดลงตามพื้นที่เพาะปลูกและผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงก่อนหน้าทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตข้าวนาปีขยายตัว จากปริมาณฝนที่เอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอในช่วงออกดอก อีกทั้งสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ด้านราคาสินค้าเกษตร ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาอ้อยตามผลผลิตที่ลดลง และข้าวเปลือกเจ้าตามราคาตลาดโลกที่สูงขึ้น สำหรับราคาสุกรยังขยายตัวดี ตามความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศมีต่อเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามการผลิตน้ำตาลลดลง เนื่องจากโรงงานน้ำตาลบางแห่งเลื่อนการเปิดหีบอ้อยออกไป และหมวดการผลิตเครื่องดื่มลดลงจากอุปสงค์ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี หมวดชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดเมียนมา สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในทิศทางทรงตัวจากคำสั่งซื้อปรับตัวขึ้นในตลาดเอเชียและยุโรป ในส่วนของการผลิตในหมวดเครื่องประดับ เพอร์นิเจอร์ และสิ่งทอ ยังหดตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณที่ล่าช้าในปีก่อน โดยรายจ่ายประจำ ขยายตัวตามการใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของสถาบันการศึกษา และค่าตอบแทน สำหรับรายจ่ายลงทุน ขยายตัว จากการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

การลงทุนภาคเอกชน ยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยการลงทุนเพื่อการผลิตยังคงหดตัว จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซาส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไป สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อยตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับดีขึ้นบ้าง โดยเฉพาะตลาดบ้านแนวราบราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาท ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการส่งออกผลไม้ไปจีนโดยเฉพาะลำไยเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการส่งออกสินค้าหมวดรถยนต์ หมวดอุปโภคบริโภคกลุ่มอาหารและยา หมวดผลิตภัณฑ์เคมี ไปเมียนมาจากความต้องการสินค้าหลังสถานการณ์ COVID-19 ในเมียนมาเริ่มคลี่คลาย ด้านการนำเข้า ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เป็นสำคัญ เนื่องจากโรงงานไฟฟ้าใน สปป.ลาว กลับมาผลิตได้เพิ่มขึ้น หลังจากซ่อมบำรุงไปในช่วงไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งการนำเข้าผักและผลไม้จากจีนเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเท่ากับเดือนก่อน ราคาน้ำมันชายฝั่งภายในประเทศปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่วนราคาอาหารสดขยายตัวชะลอลง สำหรับตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง แต่ปรับดีขึ้นสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ลดลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมยังมีจำนวนมาก

ภาคการเงิน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝากและบางส่วนเป็นเงินเยียวยาของภาครัฐที่ยังตกค้าง ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนเช่นกัน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากโครงการสนับสนุนการมีบ้านของประชาชน ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หดตัวจากสินเชื่อเพื่อธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1147

E-mail: Saranyai@bot.or.th